

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสหัส ไหมแก้ว	ประธานสภา อบต.	สหัส ไหมแก้ว	
๒	นายออด แก่นแก้ว	รองประธานสภา อบต.	ออด แก่นแก้ว	
๓	นายเจิมศักดิ์ สังข์แทน	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	เจิมศักดิ์ สังข์แทน	
๔	นางสมใจ พรหมบุญแก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	สมใจ พรหมบุญแก้ว	
๕	นายประเสริฐ ปานกำเนิด	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	ประเสริฐ ปานกำเนิด	
๖	นางสาวสมบุรณ์ พุ่มแก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สมบุรณ์ พุ่มแก้ว	
๗	นายวิชัย บุญจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	วิชัย บุญจันทร์	
๘	นายสนิท ไหมแก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	สนิท ไหมแก้ว	
๙	นางสาวรสิตา แก้วหนู	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	รสิตา แก้วหนู	
๑๐	นางจรรยาพร ทองบุญนาค	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	จรรยาพร ทองบุญนาค	
๑๑	นายอรรถกร คงสม	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	อรรถกร คงสม	
๑๒	นายอรุณ สุขไกร	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒	อรุณ สุขไกร	
๑๓	นางสาวสุดารัตน์ ดำแก้ว	เลขานุการสภา อบต.	สุดารัตน์ ดำแก้ว	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด ๑๓ คนครบองค์ประชุมแล้ว นายสหัส ไหมแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประธานสภาฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนายเดชนทีปต์ ขาวทอง กับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายออด แก่นแก้ว สมาชิกสภา อบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานสภา ขอปรึกษาหารือเรื่องการ LIVE สด ในการประชุม คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เพื่อที่จะให้ประชาชนในตำบลโคกทรายได้ทราบโดยทั่วกัน

ประธานสภาฯ สอบถามสมาชิกสภาฯ ปลัด อบต. ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกฎหมายถึงการLIVE สดมีความเห็นเป็นอย่างไรกัน

นางจรรยาพร ทองบุญนาค สมาชิกสภา อบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๐ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เห็นด้วยการ LIVE สด ในการประชุมคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับฟังนโยบายของนายก ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ประธานสภาฯ ได้ขอมติความเห็นชอบการการ LIVE สดในการประชุมคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบการ LIVE สดในการประชุมคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดได้สมัครการเลือกตั้งสามารถไปแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง ต้องแจ้งหลังจากการเลือกตั้งภายใน ๙๐ วันเท่านั้น

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภาฯ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภาฯ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ ๕.๑ คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ชี้แจงรายละเอียดข้อระเบียบกฎหมายขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ นางสาวสุดารัตน์ คำแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย หมู่ที่ ๙

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขออนุญาตกล่าวคำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๗)พ.ศ.๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผล การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

ประธานสภาฯ เรียนเชิญนายเดชนทีปต์ ขาวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายแถลงนโยบายครับ

นายเดชนทีปต์ ขาวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จนกระทั่งข้าราชการหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กระผมนายเดชนทีปต์ ขาวทอง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลโคกทรายเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทบนายเดชรัตน์ ฑิต ขาวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วง ๔ ปี นับแต่นี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น เน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลโคกทราย รวมทั้งมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้รับการดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ให้มีความต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกด้าน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายที่เคารพเพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายสามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย กระทบจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑.นโยบายเร่งด่วน

๒.นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.นโยบายการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.นโยบายการสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

๗.นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้านดังนี้

๑.นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่การเกิดเหตุสภานับพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

๒. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยกระดับการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้มีศีลธรรม ให้การสงเคราะห์ คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ระบบสัญญาณจราจรต่างๆ การพัฒนาระบบประปาให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๔. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนโดยการคัดแยกขยะต้นทาง การดูแลบำรุงรักษาคู คลองสาธารณะให้มีความสะอาดสามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ดี

๕. นโยบายการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม และการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรกรรม

๖. นโยบายการสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ก่อสร้างและบำรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางสินค้าและการตลาดในชุมชน

๗. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภา นำเสนอการประชุมสามัญการประชุม ๓ ครั้ง การประชุมวิสามัญ ๑ ครั้ง ขอให้สมาชิกทุกท่านกำหนดประชุมสมัยสามัญด้วยครับ

นายสนธิ ไหมแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๗ เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอเสนอกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่สองในวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สมัยที่สาม ๑๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมัยที่สี่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีถัดไปจะกำหนดแบบเดิมหรือกำหนดใหม่ก็ได้ครับ

นายเดชนทีปต์ ขาวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ขอเสนอกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีเดือนสิงหาคมไว้หนึ่งครั้ง เพื่อได้ตรงกับปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นางสาวสมบุรณ์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๕ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกหมู่บ้านและหัวหน้าส่วนทุกท่านคะ ขอเสนอกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่สองในวันที่ ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สมัยที่สาม ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมัยที่สี่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๔ สมัย ดังนี้

- ✓ สมัยแรก วันที่ ๑-๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ✓ สมัยที่สอง วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ✓ สมัยที่สาม วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ✓ สมัยที่สี่ วันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ

วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

๕.๓ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ การกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)

หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยแรกก่อนนะครับ

นางสาวสมบุรณ์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๕ เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกอบต.โคกทราย ท่านปลัด สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านและหัวหน้าส่วนทุกท่านคะ ขอเสนอกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยแรกในวันที่ ๑-๑๕ มกราคม ขอบคุณคะ

นายออด แก่นแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่สี่วันที่ ๑๕-๓๐ ธันวาคม กับกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยแรกในวันที่ ๑-๑๕ มกราคม มั่นระยะเวลากระชั้นชิดกันเกินนะครับ

นายเดชนทีปต์ ชาวทอง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ขอเสนอกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี
๓ ครั้ง และวิสามัญ ๑ ครั้ง เมื่อมีเหตุจำเป็นเราจะสามารถขอวิสามัญได้ครับ

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านปรึกษาหารือ

พักประชุม ๑๐ นาที

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นางสาวสมบุญรณ์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๕ เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกอบต.โคกทราย
ท่านปลัด หัวหน้าส่วนและสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านคะ ขอเสนอกำหนดประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยแรกในวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยแรกก่อนแล้วค่อยกำหนดสมัยครั้งต่อไป
ตอนประชุมครั้งถัดไปนะครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่
ประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สมัยแรก วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

๕.๔ การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดอบต. มาชี้แจงข้อระเบียบครับ

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องมาชี้แจงข้อ
ระเบียบเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ใน
หมวดที่ ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ

(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ

(๗) ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ(๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน
นาระดับ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวน
แต่เสนอครั้งละหนึ่งชื่อครับ

นายอด แก่นแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ละหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมขอเสนอนายสนธิ ไหมแก้ว ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สองครับ
และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่เสนอ
ครั้งละหนึ่งชื่อครับ

นายวิชัย บุญจันทร์ สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๖ เรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิกทุกหมู่บ้านกระผมขอ
เสนอนางสาวสมบุญณ์ พุ่มแก้ว ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

- ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สามครับ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่เสนอครั้งละหนึ่งชื่อครับ
- นางจรรยาพร ทองบุญนาค สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๐ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเสนอนางสมใจ พรหมบุญแก้ว ค่ะ
- ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ
- มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนสามคนเป็นกรรมการมีมติเห็นชอบรายชื่อ ดังนี้
- นายสนิท ไหมแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๗
- นางสาวสมบุรณ์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๕
- นางสมใจ พรหมบุญแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๒
- ๕.๕ การเลือกคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดอบต. มาชี้แจงข้อระเบียบครับ
- นายขจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องมาชี้แจงข้อระเบียบเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
 - (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนนะครับ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่เสนอครั้งละหนึ่งชื่อครับ

นายอด แก่นแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมขอเสนอ นายประเสริฐ ปานกำเนิด ครับ

ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สองครับ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่เสนอครั้งละหนึ่งชื่อครับ

นางสมใจ พรหมบุญแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๒ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นางจรรยาพร ทองบุญนาค ค่ะ

ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สามครับ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่เสนอครั้งละหนึ่งชื่อครับ

นางสาวสมบุรณ์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๕ เรียนประธานสภาฯ ท่านนายกอบต.โคกทราย
ท่านปลัด หัวหน้า ส่วนและสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านคะ ดิฉันขอเสนอ นายเจิมศักดิ์ สังแทน คะ

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนสามคนมีมติ
เห็นชอบรายชื่อดังนี้

นายประเสริฐ ปานกำเนิด สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๓

นางจรรยาพร ทองบุญนาค สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๐

นายเจิมศักดิ์ สังแทน สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑

๕.๖ การเลือกคณะกรรมการการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดอบต. มาชี้แจงข้อระเบียบครับ

นายขจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)

ในหมวดที่ ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่จะเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ คนที่หนึ่งครับ และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนแต่เสนอครั้งละหนึ่งชื่อครับ

นายออด แก่นแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน กระผมขอเสนอ นายอรรถกร คงสม ครับ

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

นางจรรยาพร ทองบุญนาค สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๐ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ นางสาวรลิตา แก้วหนู ค่ะ

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

นางสาวสมบุญรณ์ พุ่มแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๕ เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.โคกทราย ท่านปลัด หัวหน้าส่วนและสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านค่ะ ดิฉันขอเสนอ นายวิชัย บุญจันทร์ ค่ะ

ประธานสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ

จำนวนสามคนมีมติเห็นชอบรายชื่อดังนี้

นายอรรถกร คงสม สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๑

นางสาวรลิตา แก้วหนู สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๘

นายวิชัย บุญจันทร์ สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๖

๕.๗ ขอความเห็นชอบสภาฯในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดอบต.โคกทราย มาชี้แจงรายละเอียดครับ

นายขจรพงศ์ มีขำ ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายได้การรับการประสานงานจากแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ในเรื่องการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน

๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ตำบลโคกทรายจังหวัด พัทลุง มีพท.๑๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔(กม.ที่ ๑๑๒๑+๔๑๘)-บ้านหารเทา มี จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตามเอกสารที่แนบมา ซึ่งมีป่าควนหินแทนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโคก ทราย การทำถนนนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คุณภาพเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นและแก้ปัญหา การคมนาคมให้สะดวกในการเดินทางและการขนส่งครับ

ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบสภาฯ ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดอบต.โคกทราย มาชี้แจงรายละเอียดครับ

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในหมวดที่ ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก็ได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้กับสภาเพื่อ ทราบครับ

ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สมาชิกทุกหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ ครับ

๖.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านปลัดอบต.โคกทราย มาชี้แจงรายละเอียดครับ

นายจรพงษ์ มีขำ ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่และใช้สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารได้นำเสนอให้สภาได้รับทราบตามข้อกำหนดจะติดตามผลและปิดประกาศให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบในลำดับถัดไป ในส่วนของรายละเอียดแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แจกให้สมาชิกฯก่อนแล้ว สมาชิกสามารถเข้าไปดูเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้สรุปไว้ในรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔สมาชิกทุกหมู่บ้านได้รับรู้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ ครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอในเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ แต่ต้องทำประชาคมหมู่บ้านก่อนทุกเรื่องนะ ครับ

นายอรรถกร คงสม สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๑ เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในขณะนี้ช่วงฤดูฝนถนนเริ่มเป็นหลุมบ่อ อยากทราบว่า จะดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้เมื่อใดครับ

นายสนิท ไหมแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๗ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเรื่องประปา ถนน น้ำ ขยะ ทุกหมู่บ้านก็เจอหมดโดยเฉพาะหมู่ที่ ๗ ถนนที่พังมากทำหลายครั้งแล้ว ไฟฟ้าก็ไม่มี โดยทุกเรื่องได้เข้าแผนแล้ว ไม่ทราบว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ มีอีกไหมครับ

นายประเสริฐ ปานกำเนิด สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๓ ฤดูฝนมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ ๔-๕ หลัง ซึ่งน้ำท่วมขังตลอด ไม่ทราบว่า จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างครับ

นางจรรยาพร ทองบุญนาค สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๐ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การพัฒนาในหมู่ที่ ๑๐ นี้เป็นการพัฒนาที่ช้ามาก ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้ำฝั่งสงขลาเลยทำให้ถนนบางส่วนเกิดการชำรุดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางการทำการเกษตรทางเข้าสวน จะใช้ได้แต่รถจักรยานยนต์เท่านั้น และมีเรื่องไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทุกจุดซึ่งเป็นจุดที่อันตราย แต่บางจุดก็มีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ใช้งานไม่ได้ซึ่งปัญหานี้ก็มีอยู่ทุกหมู่บ้าน รบกวนพิจารณาแบ่งงบประมาณมาซ่อมแซมด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นายอดด แก่นแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วนทุกท่าน ผมขอเสนอแนะฝ่ายบริหารเรื่องถนน ซึ่งตอนนี้ฤดูฝนถนนเป็นหลุมบ่อเยอะมาก อยากเสนอให้จัดซื้อลูกรังมาเก็บไว้ ถ้ามีปัญหา ก็สามารถนำลูกรังไปถมได้ทันถ่วงทีนะคะ

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอื่นจะพูดคุยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญฝ่ายบริหารมาชี้แจงตอบคำถามเรื่องครุระบายน้ำ ถนนที่เป็นหลุมบ่อ และไฟส่องทาง ด้วยครับ

นายเดชน์ทีปต์ ขาวนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกทราย งบประมาณปี ๒๕๖๕ บัญญัติไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถทำได้แล้ว แต่อาจจะมีการมีเรื่องเร่งด่วน อุกฉิน ก็สามารถนำงบในส่วนนั้นมาใช้ได้ แต่รายละเอียดทุกปัญหาเราต้องมานั่งคุยกัน เรื่องลูกรังเราไม่จำเป็นต้องมาจัดซื้อเก็บไว้ แต่ในกรณีที่ซ่อมแซมถนนลูกรังเราก็สามารถให้สมาชิกทุกหมู่ไปตรวจสอบมาเพื่อได้จัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวเลยนะคะ อยากให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันมาแก้ไขปัญหาด้วยกันนะคะ

นายจรพงศ์ มีข้า ปลัดอบต.โคกทราย เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเรื่องทีหนึ่งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะซึ่งต้องมีสายเฉพาะของไฟฟ้ามาโดยเฉพาะ ไฟฟ้าตรงนั้นต้องอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้ว ต้องอยู่ในแผนของ อบต.ด้วยจึงสามารถจัดตั้งงบประมาณมาอุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อเข้าไปติดตั้งได้ ถ้าไม่เข้าแผนพัฒนาไว้ก็ไม่มีแสงสว่างอยู่ดีนะครับ ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีหมู่ที่ ๔ กับ หมู่ที่ ๕ ที่อยู่ในแผนที่หมู่บ้านอื่นไม่มีนะครับ กรณีที่อยู่ในพื้นที่อันตรายช่วงโค้ง ทางแยก เราสามารถไปติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้ แต่ชาวบ้านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองนะครับ ส่วนการถมหลุมบ่อในปีที่แล้วกระผมก็ได้บอกให้สมาชิก อบต.ได้ไปสำรวจแล้วทุกสายเพราะจัดการถมทุกสาย แต่ก็มีสมาชิก อบต. บางส่วนที่สำรวจไม่หมดเลยไม่สามารถถมได้นะครับ เราก็เลยอยากให้สมาชิก อบต.ทุกท่านไปสำรวจมาทางฝ่ายบริหารจะซ่อมแซมให้ครับ แต่ต้องให้หน้าร้อนก่อนถึงจะดีต่อการซ่อมแซม ส่วนเรื่องคุระบายน้ำ บางพื้นที่ชาวบ้านไม่ให้อำนาจขุดลอกเลยทำให้ไม่ได้เลยนะครับ ส่วนการขุดลอกของถนนที่รับผิดชอบโดย อบจ.ได้ทำการประสานไปแล้ว แต่การทำทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการและเวลา มันมีแบบแผนของมัน การที่ไปของบประมาณนอกมาผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเลยทั้งสิ้น ขอให้ได้โครงการมาพัฒนาในตำบลก็พอนะครับ ส่วนบ้านที่น้ำท่วมขังประมาณ ๔-๕ หลัง ตรงนั้นมันไม่มีทางเข้าหรือออกเลย เพราะชาวบ้านไม่ยอมให้ขุดลอกเลย แก้ไขปัญหาได้ยาก ถ้าหากชาวบ้านให้ความร่วมมือเราก็สามารถแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น จะมีงบประมาณกลางที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาก็ได้ สองงบประมาณสะสมที่กระผมก็ไม่เคยใช้เลย ซึ่งสามารถใช้ได้เกิดอุทกภัย วิกฤติ เป็นต้น ถ้าหากเรามาร่วมมือกันมีเหตุผลคุยกันเราสามารถทำทุกอย่างได้แน่นอนครับ ขอขอบคุณครับ

นายสนิท ไหมแก้ว สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๗ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในพื้นที่ของถนนหมู่ที่ ๗ ที่ทางอบจ.รับผิดชอบ ซึ่งต่อกับถนนสายควนหมี่-หารเทา ทางฝั่งโน้นได้ทำการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว ทางหมู่ที่ ๗ ก็สามารถทำได้เลย ครับ

ประธานสภาฯ ตามที่นายกอบต.โคกทราย ได้กล่าวมา พวกเราก็มาร่วมพูดคุยหารือกันในเรื่องปัญหาทุกเรื่องมาแก้ไขปัญหาดูด้วยกันในความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ทราบว่ามีเรื่องใดจะพูดคุยในที่ประชุมอีกหรือไม่หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุม ๑๒.๔๐ น.

ลงชื่อ สุดารัตน์ ดำแก้ว ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุดารัตน์ ดำแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ลงชื่อ อรรถกร คงสม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอรรถกร คงสม)

สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ วิไลดา แก้วหนู คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิไลดา แก้วหนู)

สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ วิชัย บุญจันทร์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย บุญจันทร์)

สมาชิกสภาอบต.โคกทราย หมู่ที่ ๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้รับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสหัส ไหมแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย